

**OPISYAL NA PAHAYAG**

Mayo 24, 2021

Kontak: Jane Grobaty, Community Information Officer, at [Jane.Grobaty@longbeach.gov](mailto:Jane.Grobaty@longbeach.gov) or 562.570.3233

Para Sa Agarang Paglabas

## **Ang Long Beach Parks, Libangan at Marine ay Mag-aalok Ng Mga Bagong Klase sa Paglilibang sa Hunyo**

***Ang pagpaparehistro para sa iba't ibang mga klase ay magsisimula sa  
Mayo 27***

Long Beach, CA - Ang [Long Beach Parks, Recreation and Marine](#) (PRM) ay mag-aalok ng maraming mga bagong klase ng libangan na personal na magsisimula sa Hunyo. Inaalok ang mga klase para sa edad na preschool hanggang 50 taong gulang pataas, at may kasamang iba't ibang mga pisikal, intelektwal at kasiya-siyang interes. Ang pagpaparehistro para sa lahat ng mga klase ay nagsisimula sa Mayo 27 ng alas 10 ng umaga sa online at personal.

Ang mga tao ay maaaring mag rehistro gamit ang online [LB RecConnect](#) na katalogo, na matatagpuan sa webpage ng [LBparks.org](#), o personal sa Administrsyon na Building ng PRM na matatagpuan sa 2760 N. Studebaker Road. Ang personal na pagpaparehistro ay abeylabol kung may apoyntment lamang. Ang mga tao ay maaaring mag-iskedyul ng apoyntment [online](#) o tumawag sa 562.570.3111.

Para sa kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga kalahok, nagtuturo at kawani, ang lahat ng mga klase ay susunod sa kasalukuyang mga proteksyon ng COVID-19 na nakabalangkas sa [City Health Order](#) hanggang sa mga susunod na abiso.

Ang mga detalye tungkol sa mga bayarin sa klase, paglalarawan at tagubilin, at mga lokasyon ay magagamit sa pagpaparehistro. Ang mga klase sa libangan na inaalok sa Hunyo ay kasama ang nasa ibaba:

**Preschool:** Cooking Thyme!, Amigos and Bamboleo Amiguitos (Spanish Immersion), Horse Fun for Preschoolers, Reading, Math & More Preschool, Bidy Soccer League, Bidy Tee Ball League, D-Up Tiny Ballers, HoopsterTots, Mommy/Daddy & Me Soccer, Multi Sport Tots, Pre Soccer, SoccerTots, Tee Ball Skillz and Tot Soccer.

**Mga Kampo sa Kabataan:** Adventures in STEM Gamit ang LEGO, Basketball Camp, Challenger International Soccer (Half Day AM and Tiny Tykes), Cowboy & Cowgirl Camp, Crazy Chemworks Camp, Flag Football Fueled by USA Football, Fun-gineering, Mix Ups & More!, Harry Potter & Hogwarts Camp, Mad Science NASA Space Academy, Play-Well TEKnologies, Mini-Hawk Camp. Multi Sport Camp, Percy Jackson Camp, Pokemon Engineering Using LEGO, Robotics Using LEGO WeDo Systems, Secret Agent Lab, Tee Ball Camp and Wings & Things.

**Mga Klase sa Kabataan:** Pangunahing pagluluto para sa mga bata, Pagdidisenyo ng Cake, Workshop sa pagsasayaw ng mga Bata, Horse Fun for Kids, Kaunlaran sa Math t 2-6, Kaunlaran sa Pagbabasa 2-6 at K-1, D-Up Ballers, Jujitsu, Karate, Shotokan Karate, Skatedogs, Skateboarding at Soccer 1 para sa Diskarte at Teamwork.

**Mga Klase Para sa Tinedyer:** Pangunahing Pagluluto para sa ma Kabataan, Children's Dance Workshop and Edukasyon para sa mga Drayber sa online.

**Mga Klase Para sa Matatanda:** Fast Quilt, 2 Step & Swing, Almost Ballet, Argentine Tango, Line Dancing, Pagsasanay sa Pag-uugali ng Aso 101 Positibong Pagpapalakas, Pagsasanay sa Pag-uugali ng Aso 201 Positibong Pagpapalakas, Online Computer and Internet Courses, Horse Fun for Adults, 40-30-20 Interval Training, Aerobics Lite, Affirmations & Hatha Yoga, and B.L.A.S.T. Total Body Fitness, Capoeira, SCI-Cardio Sculpt Low-Impact Aerobics, Fusion Pilates Conditioning, Pilates MAT Fitness, Yoga with Lacey, Zumba en Español, Jujitsu, Karate at Shotokan Karate.

**Mga Klase Para sa 50+:** Senior Line Dancing, Chair Based Yoga, Gentle Yoga – Lahat ng mga Level, Senior Fitness, and Zumba® Gold Toning w/ Stretch.

Ang impormasyon tungkol sa karagdagang mga programa at handog ng PRM ay magagamit sa pamamagitan ng pagbisita [LBParks.org](http://LBParks.org) o tumawag sa 562.570.3150.

Ang mga katanungan sa midia a maaaring idirekta kay Jane Grobaty, Community Information Officer, at [Jane.Grobaty@longbeach.gov](mailto:Jane.Grobaty@longbeach.gov) o tumawag sa 562.570.3233.

###